
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

  Hawdd ei Ddeall 

Tîm Gwelliant Iechyd Anabledd 
Dysgu 
Ein gwaith yn ystod coronafeirws 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan 
Gwelliant Cymru. Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o 
‘Diweddariad Tîm Gwelliant Iechyd Anabledd Dysgu’. 

Mehefin 2020 



   
 

 

 

  
 

 

  
  

 
    

  

 

   
   

 
  

 

 

 
    

   
 

 

     
 

Cyflwyniad 

Ni ydy’r ‘Tîm Gwelliant Iechyd Anabledd Dysgu’ 
Gwella Bywydau. 

Rhwng 15 -21 Mehefin 2020 Wythnos Anabledd 
Dysgu. Felly rydyn ni wedi ysgrifennu’r 
diweddariad yma i ddweud wrthych chi am ein 
gwaith ni i wella bywydau pobl gydag 
anableddau dysgu yng Nghymru. 

A hefyd i ddweud wrthych chi beth rydyn ni 
wedi bod yn ei wneud ers i coronafeirws 
ddechrau. A sut mae coronafeirws wedi newid 
ein gwaith ni. 

Beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn 
ystod coronafeirws 

Rhan rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru ydyn ni, 
felly y prif beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud 
ydy helpu i ddelio â coronafeirws. 

Ac mae 1 aelod o ein tîm ni wedi mynd yn ôl i 
weithio fel nyrs i helpu yn ystod coronafeirws. 
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Canolfan Alwadau 

Rydyn ni wedi bod yn cefnogi Canolfan 
Alwadau Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mae hyn wedi rhoi cyfle inni ddysgu am bethau 
sydd wedi effeithio ar y gwasanaethau i bobl 
gydag anabledd dysgu. 

Fe wnaethon ni edrych ar y problemau tai y 
mae pobl gydag anabledd dysgu yn eu cael. 

Ac fe wnaethon ni ysgrifennu argymhellion i 
helpu i stopio’r problemau yma. 

Gwybodaeth Hawdd ei Ddeall 

Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod gwybodaeth 
coronafeirws gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
Llywodraeth Cymru yn hawdd ei ddeall. 

Ac yn cefnogi gwaith Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ar gadw’n iach yn y cyfnod cloi. Rydyn 
ni wedi gwneud yn siŵr bod yr holl gyngor a’r 
canllawiau ar gadw’n iach yn hawdd ei ddeall. 
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Gweithio gyda phobl 
Roedden ni eisiau gweld sut mae 
gwasanaethau wedi gweithio i bobl gydag 
anableddau dysgu yn yr amser yma. Rydyn ni 
wedi siarad â: 

• Byrddau iechyd 

Mae byrddau iechyd yn rhedeg 
gwasanaethau GIG ar draws pob 
ardal yng Nghymru. Mae yna 7 
bwrdd iechyd. 

• Elusennau a grwpiau cymunedol 

• Grwpiau anabledd dysgu 

• Teuluoedd pobl gydag anableddau 
dysgu. 

Fe fydd hyn yn ein helpu ni i feddwl am a 
chynllunio’r ffyrdd gorau o wneud ein gwaith ni 
yn y dyfodol. 

Rhaglen Gwelliant Iechyd 
Anableddau Dysgu 

Rydyn ni’n gweithio’n galed ar ein Rhaglen 
Gwelliant Iechyd Anabledd Dysgu ni. 
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Sut i gysylltu â ni 

Rydych chi’n gallu cysylltu ag aelodau o ein tîm 
ni drwy ddefnyddio’r wybodaeth yma: 

Sharon Williams: 
sharon.williams8@wales.nhs.uk 

Dr Rachel Ann Jones: 
rachelann.jones@wales.nhs.uk 

Anrike Walters: 
anrike.walters@wales.nhs.uk 

Paula Phillips: 
paula.phillips4@wales.nhs.uk 

Dr Ruth Wyn Williams: 
ruth.wyn-williams@wales.nhs.uk 

Bethany Kruger: 
bethany.kruger2@wales.nhs.uk 

Mae’r diweddariad yma wedi cael ei wneud yn 
hawdd ei ddeall gan Hawdd ei Ddeall Cymru 
gan ddefnyddio Photosymbols. 
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